



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง แม่บ้าน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดย
เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ
หรือเป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหรือมีการประกาศคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้คัดเลือกใน
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีคัดเลือกใหม่ และผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดที่มีชื่อขึ้นบัญชีไว้ในประกาศ
นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

1. ผู้นั้นได้รับการจ้างแล้ว
2. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามกำหนดเวลา
4. ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่รับการจ้างได้
5. ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัย ทางเว็บไซต์ www.ssk4.go.th ด้วย
แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายธีรวัฒน์ คำศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่	หมายเหตุ
1	1004	นางอุทุมพร โพธิ์ชัย	1	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1
2	1002	นางสาวกาญจนา วงษ์ใหญ่	2	ไปรายงานตัวในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
3	1005	นางสาวนิภาพร ศรีไหม	3	เวลา 09.00 น.
4	1001	นางนารีรัตน์ อินทวงศ์	4	ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5	1003	นางมะลิวรรณ พิมพ์สาร	5	

